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รายช่ือผู้มาประชุม 
นายชัยโรจน์                   กองราช 
นางนวรัตน์                ชัยค า 
นางสวง                     คุ้มอักษร 
พ.ท.สมศักดิ์                  เท่ียงฟัก 
นายสมบูรณ์              อ่ าแจ้ง 
นายปลิม              คล้ายปิ่น 
นายสมศักดิ์              มีปิ่น 
นายพะเยาว์              เมฆไหว 
นายจันทร์แรม              สังจัน 
- 
- 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
  -             
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสมัย              สายบุญส่ง  
นายบ าเพ็ญ           ทองทวี 
นายณรงค์ฤทธิ์      พรมมา 
นางสาวชะลอม     บุญเช่ือม 
นายทวี  บุญธูป 
นางสาวพรรณพิไล  สาดค า 
นางสาวอารม  คุ้มแสง 
นางสยุมพร ทาใจ 
นายนวพล  วีริยางกูร 
นายสุขุม  ไทยเก่ง 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
นางพรฉวี  ไทยแท้ 
นายจารึก  วงษ์ปิยมารัตน์ 
นายรักษ์  จารุเพ็ง 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
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นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ท่ีปรึกษานายก 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองสาธารณสุข 
ผอ.กองเกษตร 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
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 พรรณพิไล  สาดค า 
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นางสาวอรวรรณ  สร้อยมยุรา 
นางสาวกิติยา  เศวตเวช 
นางอังคณา  ฤทธิ์อารีย์ 
นางสาวจิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์  

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ 
นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ 
 

กิตยิา  เศวตเวช 
อรวรรณ  สร้อยมยุรา 
อังคณา  ฤทธิ์อารีย์ 
จิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยโรจน์  กองราช  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานท่ีประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่1  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   -ไม่มี- 
   
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน สอบถามท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยท่ี 1 

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  9  เมษายน  2561  มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่  
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อท่ีประชุม 

 - ท่ีประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา  3.1 เร่ือง การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2561  

ระเบียบการจ่ายเงินสะสมตามระเบียบว่าด้วยการเรียกเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2543   ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1 ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีจัดเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ

ประเภท ตามระเบียบแล้ว 
3 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการจ่าย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการ
คลังและเสถียรภาพในระยะยาว  



1 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. อต.ถ. 24-008 สาย ซอย 1 วังหมู ขนาดกว้าง 6.00 
   เมตร ยาว 583.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,498.00 
   ตารางเมตร หมู่ท่ี 4  บ้านวังหมู ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  งบประมาณ 
   2,076,000 บาท ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข
   เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน้า 9 
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุมขอให้สมาชิกได้อภิปราย เชิญท่านสท.ปลิม 
สท.ปลิม กล่าวต่อท่ีประชุม ส าหรับเขต 2 ผมเห็นด้วยครับกับโครงการนี้เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับพ่อ แม่ พี่น้อง ชาว หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ในการสัญจรไปมา 
ผอ.ช่าง กล่าวต่อท่ีประชุม ส าหรับโครงการนี้พูดง่ายๆ คือเส้นกลางนา งบประมาณถ้าว่าเยอะก็

เยอะครับ ถ้าจะท าเป็นช่วงๆ ก็ได้ครับ ด าเนินการเป็นช่วง เพราะถ้าลาดยางก็คงช ารุด
ไวเหมือนเดิม ถ้าเป็นถนน คสล.มันก็จะคงทนถาวรดี 

สท.พะเยาว์ กล่าวต่อท่ีประชุมโครงการนี้ประชาชนการสัญจรไปมามีความล าบากก็อยากให้
ตรวจสอบว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่อย่างไร 

นายนวพล กล่าวต่อท่ีประชุม ส าหรับแผนเราได้เช็คแล้วมีอยู่ในแผน แต่ถ้าไม่มีอยู่ในแผนเรา
สามารถปรับในระยะ 1 ปี อันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับ เกี่ยวกับโครงการนี้นะครับ ถ้า
เราปรับเป็น 4.00 เมตร ได้ไหมครับ ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ก็จะเป็น 6 เมตร 
เหมือนกัน 

สท.พะเยาว์ กล่าวต่อท่ีประชุม ถ้าเราไม่ตัดเหลือ 4.00 เมตร แต่ยังค าท า 6.00 เมตร เหมือนเดิมแต่
ตัดเป็นช่วงๆ ท าได้ไหมครับ 

ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุม ถ้าจะท ากันจริงๆ เราท า 6.00 เมตร ดีกว่าครับ 
รองณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อท่ีประชุม ซอย 1 หมู่ท่ี 4 ตามท่ีท่านสท.พะเยาว์ นายนวพล ผมเห็นด้วยให้

เหลือ 4.00 เมตร เพราะตรงคลองมันแคบปรับให้เหลือ 4.00 เมตร ก็น่าจะได้ ก็ขอให้ท่ี
ประชุมได้หารือ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ หมู่ท่ี 6ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหาผู้รับจ้างไม่ได้ 
คือผู้รับจ้างการเคล่ือนย้ายเครื่องจักรมีค่าใช้จ่าย เงินในโครงการน้อยไม่คุ้มกับการ
เคล่ือนย้ายเครื่องจักร 

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อท่ีประชุม ถ้าจะตัดให้เหลือน้อย เราไปด าเนินการจ่ายปลายปีได้ไหม จะขอ
เสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อป้องกันการท้วงติงของ สตง. ซึ่งความ
เดือดร้อนมันเดือนร้อนอยู่แล้ว เพราะถนนเส้นนีพ้งั ช ารุดมานานแล้ว เราน่าจะเอาเงิน
ท่ีเหลือจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ขาดเหลือเท่าไรเราค่อยมาจ่ายขาดเงินสะสมไหมคะ 
เพราะถ้า สตง.ท้วงติงเขาก็จะถามว่าท าไมไม่ต้ังในเทศบัญญัติ 

พ.ท.สมศักดิ์ กล่าวต่อท่ีประชุม คือตามท่ีท่านปลัดได้ช้ีแจง ระเบียบมันกว้างๆ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ของประชาชน แต่ สตง.มาตรวจเขาก็จะถามว่าถนนยังเดินได้ไหม มันก็ยังเดินได้ มันไม่
พังจนถนนขาด จนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อท่ีประชุมความจริงเราสามารถท าได้ทุกเส้นเมื่อมันมีความจ าเป็นจริงๆ ผม
อยากให้ท่านสมาชิกบางท่านไปดูว่าถนนเส้นนี้มันพังมากขนาดไหน พังมากกว่าเส้น
อื่นๆ ในต าบลหาดกรวด ซึ่งมีราษฎรส่วนมากใช้กันเป็นจ านวนมาก เพราะเป็นเส้นทาง
ลัดไปหมู่ท่ี 8 เพื่อลดอุบัติเหตุ เขาเล่ียงการติดไฟแดงออกสายเอเชียเลย 

นายนวพล กล่าวต่อท่ีประชุมแต่ถ้าเราท า 4.00 เมตร ก็จะประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่งเพราะ
เราท าไปชนคลองลอยซ้ายขวาก็จะแซงกันไม่ได้ ถา้ 6.00 เมตร ก็จะท าได้เพียงเส้น
เดียว 

สท.ปลม กล่าวต่อท่ีประชุม ถ้าจะด าเนินการตามรัฐบาลเขาส่งเสริมให้เราใช้ยางพาราไม่ทราบว่า
จะดีเหมือนยางมะตอยหรือเปล่า 



ปลัดเทศบาล ขออนุญาตต่อสภานะคะ ขอช้ีแจงเกี่ยวกับเงินสะสม ณ วันท่ี 4 พฤษภาคม  2561  
 เงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้   14,099,698.96 บาท 
 ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว  1,959,780.84 บาท 
 คงเหลือเงินสะสม   12,139,918.12 บาท 
 ส ารองงบบุคลากร 5 เดือน  5,815,250 บาท 
 ส ารองจ่ายประจ าท่ีจะต้องจ่าย 3 เดือน 3,609,600 บาท 
 เงินสะสมคงเหลือ   2,715,068.12 บาท 
 ส ารองกรณีสาธารณภัยต่างๆ 10%  271,506.81 บาท 
 เงินท่ีสามารถจ่าขาดได้   2,443,561.31 บาท 
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุมท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม จึงขอมติ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. อต.ถ 24-008 ซอย 1   
   วังหมู ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 583.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว
   จราจรไม่น้อยกว่า 3,498.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ต าบลหาดกรวด 
   อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2,076,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง  8 เสียง 
 

3.2 เร่ือง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 กองช่าง 
 โอนลด  
 แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 ต้ังงบประมาณไว้  300,000 บาท คงเหลือ  183,500 บาท ขอโอนลด  60,000 บาท 
 โอนเพิ่ม 
 กองช่าง 
 แผนงานการพาณิชย์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ 
 เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่ายสายเคมี  จ านวน 3 เครื่อง  จ านวน  60,000 บาท เพื่อใช้ในการ

จ่ายสารเคมีในระบบการผลิตน้ าประปา   
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จ านวน 3 เครื่อง ไม่

ทราบว่าไปใช้กับประปาตัวไหนบ้าง 
ผอ.กองช่าง กล่าวต่อท่ีประชุม ส าหรับเครื่องจ่ายสารเคมีจะใช้กับประปาหมู่ท่ี 1 กับหมู่ท่ี 3 ครับ 
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 

- ท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดได้สอบถามหรืออภิปราย ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณเพือ่จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายสารเคมี จ านวน 3 เคร่ือง 
   ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ 



ประธานสภา หัวหน้าส่วนท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้ง วาระท่ี 4 หรือไม่ครับ 
นางพรฉว ี  กล่าวต่อท่ีประชุมกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมีเรื่องให้ทราบ 
   1 เรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้เราได้ด าเนินการจัดซื้อเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 2,500 ตัว 
   เป็นเงิน  75,000 บาท แต่ ณ วันนี้เรายังไม่ได้วัคซีนเลย เนื่องจากวัคซีนขาดตลาด ก็ขอ
   ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะค่ะว่าไม่ได้ช้าท่ีเรา 
   2 โรคหูดับ หรือโรคติดเช้ือแบคทีเรียสเตรฟโตคอกคัสซูอิส เป็นเช้ือท่ีอยู่ในโพรงจมูก
   และต่อมน้ าลายของหมู เช้ือดังกล่าวพบได้ในหมูท่ัวไปจนกลายเป็นเช้ือประจ าถิ่น เมื่อ
   หมูอยู่ในภาวะเครียด เช่นอยู่ในท่ีแออัด ส่วนเช้ือดังกล่าวเข้าสู่คนได้ 2 วิธี คือเมื่อ
   ร่างกายคนมีแผลไปจับต้องหมูและกินเนื้อหมูหรือเลือดสด เมื่อร่างกายได้รับเช้ือระยะ
   ฟักตัวของโรคประมาณ 1-3 วัน อาการท่ีพบได้แก่ มีไข้ คล่ืนเหียน ปวดศรีษะ เย่ือหุ้ม
   สมองอักเสบ ข้ออักเสบ ม่านตาอักเสบ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวก 
   ภายหลังท่ีหายจากอาการป่วยแล้วอาจจะมีความผิดปกติในการทรงตัว ในรายท่ีมี
   อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากติดเช้ือในกระแสโลหิต ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย     
   หมู่ท่ี 5  1 ราย และหมู่ท่ี 6 1 ราย ก็ฝากประชาสัมพันธ์การรับประทานหมู ขอกินสุก
   ห้ามกินดิบขอให้ปรุงสุกๆ 
นายจารึก  กล่าวต่อท่ีประชุมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้
   ด าเนินการลงนามใน MOU เรียบร้อยแล้ว วันท่ี  25 พฤษภาคม  2561 ก็จะมีการ
   ประชุมอบรมผู้ประกอบการใหม่ มีการสอนการเขียนโครงการด้วย 
   ส าหรับการซ่อมคลองส่งน้ าตอนนี้ปูนซิเมนไม่พอแต่ได้ท าบันทึกขออนุมัติซื้อไปแล้ว ขอ
   เพิ่มอีก 10 ลูก 
นายนวพล  กล่าวต่อท่ีประชุมเรื่องของการตัดต้นไม้ใกล้บริเวณบ้านถ้าต้นไม้ใกล้กับสายไฟฟ้า หลัง
   มิเตอร์ถ้าเกิดความสามารถของเราก็จะแจ้งการไฟฟ้าด าเนินการ 
นายสุขุม  กล่าวต่อท่ีประชุมก าหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ จ่ายในวันท่ี  6   
   มิถุนายน  2561 ตามจุดต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน 
   ส าหรับโครงการโอนรับโรงเรียนบ้านทับใหม่ ถ้าเราขอรับโอนโงเรียนมันจะช้ามาก คือ
   ทางเทศบาลต าบลหาดกรวดได้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขต เกี่ยวกับการ
   รับโอนโรงเรียนเขาเลยแนะน าให้เราขอใช้พื้นท่ีบางส่วนของโรงเรียนบ้านทับใหม่ โดย
   ผอ.โรงเรียนสามารถอนุมัติได้เลย เนื่องจากโรงเรียนบ้านทับใหม่มี 2 อาคาร เราขอใช้ 1 
   อาคาร ขอใช้ไปเรื่อยๆ จนเต็มพื้นท่ีอาคารของโรงเรียนบ้านทับใหม่ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมมีหัวหน้าส่วนท่านใด มีเรื่องแจ้งอีกไหมครับ 

- ไม่มีหัวหน้าส่วนหรือสมาชิกแจ้งจึงขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 

    ลงช่ือ       สวง  คุ้มอักษร     ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางสวง  คุ้มอักษร) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงช่ือ          ชัยโรจน์  กองราช                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายชัยโรจน์  กองราช) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 


